



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ ๑๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
กำหนดจัดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษอบรม โครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ ๑๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๐ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสุพร ตรีนรินทร์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายรัชชัย ประสงค์ใจ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒	นางสาววิภาวดี รอดเกิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓	นางสาวลลิตา ปนุดติกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔	นางสาวอารีรัตน์ นามวันทา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕	พันโท ชาคริต โพธิ์พันธุ์	หัวหน้าแผนกทหารพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย
๖	พันตรี กิตติศักดิ์ จรรย์รัฐ	หัวหน้าแผนก กรมกิจการพลเรือนทหารบก	กองทัพบก
๗	นางสาวโซโนรส มูลสภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘	นางสาวจิราพรรณ มะลิทอง	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ	สำนักงบประมาณ
๙	นางสาวชวนชม ตีร์รัมย์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก	กรมการข้าว
๑๐	นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา	กรมการข้าว
๑๑	นางสาวภัทริศา ฝั้นเชียร	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณที่ ๑	กรมชลประทาน
๑๒	นางนันทพร เกิดสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรมชลประทาน
๑๓	นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ ๑	กรมชลประทาน
๑๔	นายณัฐสิทธิ์ ธรรมมะ	หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานชลประทานที่ ๖	กรมชลประทาน

/ ลำดับที่ ๑๕...

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๕	นางวีระพร สุขสมจิตร	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กรมประมง
๑๖	ว่าที่ร้อยตรี สมยศ ชุนเกษ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	กรมปศุสัตว์
๑๗	นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญศิริ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	กรมปศุสัตว์
๑๘	นางสาวกุลนรี ถนนอมสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรมพัฒนาที่ดิน
๑๙	นายดำรงฤทธิ์ ศิริช่วง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาที่ดิน
๒๐	นายอุดมพร เสือมาก	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ระนอง	กรมวิชาการเกษตร
๒๑	นายไพรุ้ง บุญเลิศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๒	นางสาวทวิวรรณ อุพิณ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๓	นางสาวนิระมล หนูสง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๒๔	นายวีระพล สุดชาฎา	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๒๕	นายอัศวพงษ์ นาคถนอม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	กรมป่าไม้
๒๖	นายสิทธิล เสือปรารงค์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	กรมป่าไม้
๒๗	นายภูพิชิต ช่วยบำรุง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช
๒๘	นายเกียรติศักดิ์ วัจวง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช
๒๙	นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
๓๐	นางสาวเยาวลักษณ์ อนันตรัักษ์	นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
๓๑	นางสาวเพ็ญภา ชูจินดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๓๒	นางสาวฤดีพร ล่างคุณานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๓๓	นางสาวขวัญชนก อัจฉิมานีระ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาลูกค้าสถาบัน และองค์กรชุมชน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
๓๔	นางสาวภัทสมณต์ เอี่ยมแข่ง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๕	นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ	เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๖	นายศิพัทธ์ ธารประสิทธิ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อม โทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (ศูนย์สาขาของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
๓๗	นายมรุช ภูทองขาว	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๘	นางสาวณัฐนิชา นันต์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๙	พันตรี ปริวิฑ์ สิงห์เชื้อ	ประจำแผนกสนับสนุนภารกิจพิเศษ กองกิจการ พลเรือน ช่วยปฏิบัติราชการที่ศูนย์ประสานงาน จิตอาสาพระราชทาน ทรทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐	นางสาวนพมาศ บัววิชัยศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๔๑	นางสาวเฉลิมศรี บุญอุทิศ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๔๒	นางสาวพรรณรต ชันทะสอน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	กรมการปกครอง
๔๓	นายสรารุช วรานูเคราะห์โชค	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	กรุงเทพมหานคร
๔๔	นายดุลยฤทธิ หอมนาน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๔๕	นางสาวมิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร	เภสัชกรชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๔๖	นางสาวจันทร์จรัส จงสุขวิโรจน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔๗	นายปภินวิช อ่องบางน้อย	นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
๔๘	นายวรพจน์ คหัทธรา	ผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน	มูลนิธิชัยพัฒนา
๔๙	นางสาวมูทิตา เจริญกมลจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานโครงการ	มูลนิธิชัยพัฒนา
๕๐	นางสาวสรนรา ชวคุณากรณ์	หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนา	มูลนิธิโครงการหลวง
๕๑	นายยศกร สายสร้อย	หัวหน้ากลุ่มวิชาการและบริการ	มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕๒	นางสาวเกศรา ผดุงภักษ์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมแพทย์	มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕๓	นายกิติภูมิ ตั้งวงษ์พิมุข	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
๕๔	นางจอมขวัญ วิฑูรกิจวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
๕๕	นายพีรณทัต วีระคเสนีย์	ผู้บริหารโครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน	มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
๕๖	นางสาวเกียรติยา ธรรมวิวัฒน์	ผู้สื่อข่าวอาวุโส	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
๕๗	นางโสภิตา บุญประสงค์ สิทธิพงษ์พานิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงาน กปร.
๕๘	นางแพรวฤดี วิทยาอนุมาส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงาน กปร.
๕๙	ว่าที่ร้อยเอก พิศาล ศรีตัมภวา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงาน กปร.
๖๐	นายณัฐวุฒิ อนุเดชากุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงาน กปร.